



เอกสารสอบราคาจ้าง

เลขที่ 283 /2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง สอบราคางานจ้างโครงการเสริมผิวถนนจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตำบลนายม เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลวังชมภู
(ตลาดนายม-บ้านยางหัวลม) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างโครงการเสริมผิวถนนจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตำบลนายม เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลวังชมภู (ตลาดนายม-บ้านยางหัวลม) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00-6.00 เมตร หนา 4.00เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 6,480 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนด

ราคากลางของงานจ้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,995,000.-บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างลักษณะประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคาจ้างซึ่งเป็นผลงานในสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 598,500.-บาท (-ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน เอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เชื้อถือ
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์”
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่

โดยพร้อมกัน

ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 10.00 น. หรือให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ด้วยตนเองโดยถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่ก่อสร้างเป็นที่ถูกต้องแล้ว จะฟ้องร้องหรืออุทธรณ์ใดๆ ในภายหลังมิได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ถึงวันที่
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
และในวันที่ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สถานที่กลางรับ-เปิด
ซองศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ณ สถานที่กลาง
รับ-เปิดซองศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,500.-บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุและ
ทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ถึงวันที่
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5672-1849 หรือทางเว็บไซต์ www.phetchabunpao.go.th ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศ ณ วันที่

